

Số: /BC-UBND

Hoàng Trường, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động khu văn hóa du lịch văn hóa tâm linh có yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã Hoàng Trường

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Hoàng Hóa về việc Phối hợp rà soát các Dự án khu du lịch văn hóa tâm linh có yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo.

UBND xã Hoàng Trường báo cáo về tình hình khu văn hóa du lịch văn hóa tâm linh có yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã Hoàng Trường với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin về dự án khu văn hóa du lịch tâm linh

Khu văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường, xã Hoàng Trường.

UBND xã Hoàng Trường là đơn vị chủ đầu tư.

Mục tiêu dự án: Phục vụ phát triển du lịch của địa phương nói riêng cũng như du lịch của huyện nhà và du lịch của tỉnh Thanh Hóa.

Quy mô về diện tích đất thực hiện dự án: Khu Văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường được xây dựng trong khuôn viên rộng 9.800 m².

Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Giang Sơn, xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng vốn đầu tư: 17. 836.101.000 đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án: Lâu dài;

Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích và quản lý sử dụng đất: UBND huyện Hoàng Hóa đã phê duyệt, bàn giao đất cho UBND xã Hoàng Trường quản lý.

2. Về thẩm quyền phê duyệt

Chấp thuận chủ trương đầu tư của khu du lịch văn hóa tâm linh Lạch Trường Được UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định phê duyệt.

3. Hình thức hoạt động

Khu du lịch văn hóa tâm linh Lạch Trường có gắn với cơ sở tín ngưỡng thờ cúng nhân vật lịch sử có công với đất nước và gắn với Phật giáo. Tại khu văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường còn có sự tham gia quản lý của giáo hội Phật giáo tỉnh;

Chùa Bụt nằm trong khu Văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường có đăng ký và tổ chức các hoạt động tôn giáo hàng năm với UBND xã.

Hoạt động tín ngưỡng tại khu văn hóa du lịch tâm linh hoạt động dưới sự quản lý của Ban quản lý và UBND xã Hoàng Trường.

Khu văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường đi vào hoạt động chính thức từ năm 2020, Việc phục vụ khách tham quan cũng như thực hành tín ngưỡng, tôn giáo hoàn toàn miễn phí, không bán vé cho khách tham quan cũng như thu bất kỳ khoản phí nào kể cả trông giữ xe.

4. Về hình thức hoạt động

Hình thức hoạt động của khu văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường: Du lịch tâm linh gắn với Phật giáo và du lịch tâm linh gắn với tín ngưỡng thờ cúng, tri ân những vị anh hùng dân tộc, người có công với đất nước...

5. Đánh giá

Khu văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường hàng năm đón nhiều lượt khách tham quan cũng như thực hành các nghi thức, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng tâm linh, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương cũng như huyện nhà với du khách trong và ngoài tỉnh:

Tuy nhiên, vẫn không tránh được những hạn chế, bất cập trong quản lý ở địa phương hiện nay đó là lượng du khách đông gây khó khăn trong việc điều hành, quản lý, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, vấn đề bảo vệ môi trường cũng là vấn đề nan giải bởi du khách đến tham quan đa phần là người trong tỉnh, vì vậy khi đến du lịch họ mang theo đồ ăn và bỏ lại lượng rác thải nhất định gây khó khăn trong quá trình vận chuyển, xử lý rác thải.

6. Đề xuất giải pháp, kiến nghị

Công tác quản lý Nhà nước đối với khu văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường trong thời gian tới.

Cần phải bố trí nguồn nhân lực phù hợp được đào tạo đúng chuyên ngành để hướng dẫn tham quan khi du khách có nhu cầu.

Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn giá trị văn hóa. Tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ các công trình cũng như cảnh quan tại khu văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình hoạt động khu văn hóa du lịch văn hóa tâm linh có yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã Hoàng Trường. Vậy UBND xã Hoàng Trường báo cáo để UBND huyện tổng hợp báo cáo cấp trên.

Nơi nhận:

- UBND huyện Hoàng Hóa (b/c);
- TT ĐU-TT HĐND xã (b/c);
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Thanh Nam